

Năm thứ 28 86 1934 Ngày thứ năm 24 Janvier 1935 Ngày 20 tháng chạp (đủ) năm Giáp Tuất

Lục tinh tân văn COFAT

Chủ-nhiệm: NGUYỄN-VĂN-CUOA * Múa bóng và trò chơi theo chế độ Nguyễn-Văn-Cuoa. Chỉ khi về cho ông Lâm-Văn-Ngq.

XUẤT BẢN HÀNG NGÀY

BÁO-QUÁN: 57, Rue Lucien Mossard - SAIGON Ngày tiếp: LUCIENE - Ngày tiếp: 203

Chủ-nhiệm: LÂM-VĂN-NGO * Thay mặt cho tòa báo Pháp-Đức * COMPTON INTERNATIONAL DE PUBLICITE 8, Rue Trenchet - PARIS (VIIP)

GIÁ BẢO Mũi năm... 12000 Số tháng... 6.000 Số năm... 6.000

Ganh hiên ghét ngõ

(Tiếp theo) 2-Chim-Giao là người ít học. Đây là một lễ chính. Chim-Giao chỉ biết cây vọt và mấy trăn banh mà thôi. Vì thế nên ai nói cho hai anh nghe được, thì hai anh xuôi theo liền. Lợi dụng cả chỗ ít học, ít biết của Chim-Giao, kẻ ganh ghét ông Yên, thì chẳng ai không kiêu chuyên để làm cho Chim-Giao ngơ ngác ông "hầu gan"?

Phai-quy

Giáp Ất nơi chấy 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Chuyện thú năm

Chuyện thú năm 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Bổ xứ

Bổ xứ 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Tin văn

Tin văn 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Ngay cứu giúp nạn dân Trung - Kỳ

Ngay cứu giúp nạn dân Trung - Kỳ 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Thêm ông Phạm-hửu-Chi

Thêm ông Phạm-hửu-Chi 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Cộ bông đòi ngày cử sự

Cộ bông đòi ngày cử sự 1. - Anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy? Giáp - Thì-có-có, tôi thấy đôi cặp hươu rất đẹp, anh có hay việc gì thì-rước thì-giáp hay không? Hôm rày tôi có đi chợ thấy đôi cặp hươu rồi đi thấy chấy?

Số Quốc-gia kỳ thứ sáu và thứ bảy đã xó

Table with 2 columns: Kỳ thứ sáu, Kỳ thứ bảy. Lists names and amounts.

Số 65.884 và số 722.464 trúng hai triệu rưỡi quan

Table with 2 columns: Kỳ thứ sáu, Kỳ thứ bảy. Lists names and amounts.

29 29 29 Janvier 1935? Ngày khai mạc Hội Chợ Cổ Bài Lao tại vườn Chánh-Soái Saigon.



Rượu la rượu

Công-

Vi lời nghĩ qua Th...

Vi lời nghĩ qua Th...

Vi lời nghĩ qua Th...

Vi lời nghĩ qua Th...



ĐẠI-LÝ ĐỘC-QUYỀN Compagnie Optorg - ROBIN

Công-văn

Vi lời nghị quan Tổng-độc Nam-ky ngày 27 Novembre 1934. Định cho M. Nguyễn-Vân-Dầu, nhân dật mà hưởng và làm chủ vĩnh viễn, một số đất nhà nước 5 mìn 20.80 số hiệu 35 to thứ hai hoa 49 làng Tân-Quoi hạt Cantho.

Nông Trương Tế theo các thể lệ định trong điều thứ 11 nghị Quan Toàn quyền ngày 28 Janvier 1928 định định lệ về hội cho vay Canh Nông Trường Tế.

AI CÙNG BIẾT. Trá tin cho bạn hiền ngon thơm, ướp-chế rất tinh khiết, báp vệ-sinh, mà giá cũng không mắc nên lúc nào trước tiệm cũng thấy quý-khách vờ ra liến liến không dứt, bôn-bôn vào đứng tựa đầu liến liến.

NÊN ĐI CHOLON. Restaurant THAI-HỒ Rue des Marins n° 284 là một tiệm Cao lâu của người Khách Trá sạch sẽ, giá bạc đều ở mức các nơi.

NÊN BIẾT!!! Restaurant HUE-KY ở lại (Nhật) bà Hồ Kỳ. Bón biếu hàng ngày, hàng đêm đến có các bậc con Khách trư dù các thời đôn Âu Tây, sớm hơn 9 giờ cho đến 3 giờ khuya.

HỘI PLANTONS Trưng-tê. Hội quán: 64, Rue Mac Mahon Bn Trá - Sur năm 1935 của "sông-tê nghĩa-bôn (đông-thoan Nam-ky)".

NHỚ ĐỌC Pháp-hoa Việt từ thoai. Vi lời nghị quan Tổng-Độc Nam-ky ngày 27 Novembre 1934. Định cho M. Nguyễn-Vân-Dầu, nhân dật mà hưởng và làm chủ vĩnh viễn, một số đất nhà nước 5 mìn 20.80 số hiệu 35 to thứ hai hoa 49 làng Tân-Quoi hạt Cantho.

Phải quay (Tập) Theo Trương Nhàn. hình có thì nghiêm trọng như vậy đó, mà bỏ cuộc lại - chỉ chống có chí mới là người nghĩa khí!

Pó si Savon Việt-Nam. Hình ảnh một người lính trong trang phục quân sự.

Lời rao cho chủ lò đường hay. Tên hương - sư Hoa ở làng Bình-phủ, làng Anhi, Giadinh. Có một số mìn 10 tiếp gần bờ rìa của 9, sng-không phải của y đôn.

Eden-Cinéma. Đại-lý Tổng-độc Phương Chon. Tô giao kèo cho mượn rạp hát Eden-Cinéma trong Cholon đến tháng Sept 1935 tới đây thì mới bàn.

HỘI VẠN QUỐC TIẾT KIEM. Hội nghị danh Pháp quốc lập từ bốn dưới quyền kiểm soát của Quan Toàn-quyển Đông-Pháp và hành vi Hội trong Đông-Pháp. Văn đã đăng tại số 1.000.000 lượng bạc và 8.000.000 quan tiền Pháp.

